

การฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

หลักสูตร "Geospatial Big Data Analytics"

วันที่ ๒๖-๒๗ มกราคม ๒๕๖๖

ณ ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
๑	นายพงศ์ธร เพ็ชรพิทักษ์	ผอ.กลุ่มวิจัยและพัฒนาการบรรเทาภาวะโลกร้อนทางการเกษตร	กลุ่มวิจัยและพัฒนาการบรรเทาภาวะโลกร้อนทางการเกษตร กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน
๒	นางสาวสมจินต์ วานิชเสถียร	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ	กลุ่มวิจัยและพัฒนาการบรรเทาภาวะโลกร้อนทางการเกษตร กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน
๓	นางสาวสุภาภรณ์ นามบุญสา	นักวิชาการเกษตร	กลุ่มวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกในการจัดการดิน กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน
๔	นางสาวประไพพิศ ศรีมาวงษ์	นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ	กลุ่มวิจัยกายภาพดิน สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน
๕	นายสุทธิศักดิ์ สุทธิพันธุ์	เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน	กลุ่มวิจัยเคมีดิน สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน
๖	นางดวงพร บุญยะพรรค	นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ	กลุ่มจัดการและบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่
๗	นายเพชร เสมียนรัมย์	นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ	กลุ่มจำแนกประเภทที่ดิน สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่
๘	นายธนบดี ภักดีสังข์	นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ	กลุ่มสำรวจและผลิตแผนที่และภาพถ่ายที่ ๑ สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่
๙	นายองอาจ สุขธนู	นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ	กลุ่มสำรวจและผลิตแผนที่และภาพถ่ายที่ ๒ สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่
๑๐	นางสาวเกษมณี หาญสุริย์	นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ	กลุ่มสำรวจและผลิตแผนที่และภาพถ่ายที่ ๓ สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่
๑๑	นางสาวศรัญญา หน่อแก้ว	นักสำรวจดินชำนาญการ	กลุ่มมาตรฐานการสำรวจจำแนกดิน กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน
๑๒	นางสาวสุลาวัลย์ สุทธิวงษ์	นักสำรวจดินชำนาญการ	กลุ่มวินิจฉัยคุณภาพและกำลังผลิตของดิน กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน
๑๓	นางสาวธีรณัฐ โอภาชาติ	นักสำรวจดินปฏิบัติการ	กลุ่มพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูลดิน กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน
๑๔	นางสาววิภาวรรณ อินทร์สมบูรณ์	นักสำรวจดินชำนาญการ	กลุ่มศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ทรัพยากรดิน กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน
๑๕	นางสาวกรรณิการ์ เพ็ชรมาก	นักสำรวจดินปฏิบัติการ	กลุ่มสำรวจจำแนกดิน กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน
๑๖	นายศรวิทย์ วรรณะสาร	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	กลุ่มพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ ๔ สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน
๑๗	นายธนภัทร งามดี	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กลุ่มวางโครงการ สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน
๑๘	นายกิตติชัย สุขเกษม	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กลุ่มพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ ๒ สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน
๑๙	นายปรัชญา สุทธิเรือง	เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์	กลุ่มวางโครงการ สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
๒๐	นางสาวสิรินภา ชินอ่อน	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ	กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน
๒๑	นางสาวภาณุภา อยู่อุ้นพะเนา	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ	กลุ่มวิจัยและพัฒนาการจัดการอินทรีย์วัตถุ กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน
๒๒	นางสาวศศิรินทร์ ศรีสมเขียว	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
๒๓	นางสาวชนม์ชนก ตั้งตระกูล	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	กลุ่มวางแผนบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
๒๔	นางสาวอรณิชา แก้วสังข์	เศรษฐกรปฏิบัติการ	กลุ่มเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
๒๕	นางสาววารุณี อติศักดิ์กุล	นักสำรวจดินปฏิบัติการ	กลุ่มนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
๒๖	นายดนัยวัฒน์ เรชะรุจิ	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
๒๗	นางสาวกรวรรณ อางเลิศ	นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการพิเศษ	กลุ่มระบบภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๒๘	นางสาวชัชชษา ใหม่จิ้น	นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ	กลุ่มระบบภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๒๙	นายอนิรุทธิ์ ศรีวิเชียร	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	กลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๓๐	นายณัฐพล ฐสรานนท์	เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย	กลุ่มระบบภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร